
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันพุธ ที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี  อาคารกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

******************************** 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายบัณฑิต    โบสถ์ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา   มูลปินใจ  กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี  กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๔. อาจารย์ศิวัช    ตั้งประเสริฐ  กรรมการ 
๕. อาจารย์เหนือขวัญ  บัวเผื่อน  กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๖. อาจารย์เกษตร    วงศ์อุปราช กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๗. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร   วันตัน  กรรมการ 
๘. นางสาวนันทกา    เรืองศิริกุล กรรมการ 
๙. นางสาวชลธิรา    ประเสริฐ กรรมการ 
๑๐. นางสาวรัชสุภา    การักษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

๑. นางสาวอนัญญา   อินต๊ะขัน ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ) 

๑. อาจารย์จิระประภา     ค าราช  รองประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  คุมา  กรรมการ 
๓. อาจารย์เมธาวัตน์   กาวิลเครือ  กรรมการ 

 
 เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ  

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานสภาคณาจารย์กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามวาระการประชุม
ดังนี้ 

 
 



๒ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้ต าแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  
 นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๕ วันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ มีการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขั้น ดังนี้ 

- พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

๑. รองศาสตราจารย์ธมลวัฒน์    หิรัญชาติอนันต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน  คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  เพ็ชรหาญ คณะวิทยาศาสตร์   

-  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

๑. นางจันทร์ฟอง มงคล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. ว่าทีร่้อยตรีณัฐพัชร วันตัน  ส านักงานอธิการบดี 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านที่มา ณ 
โอกาสนี้ 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ขณะนี้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
โคโรนา COVID-๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจึงได้มีบริการตรวจด้วย ATK ให้แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย หากพบเชื้อก็ให้แยกกักตัวดูแลช่วยเหลือ หากมีผลการตรวจจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ก็จะเข้าระบบโรงพยาบาลภายนอก ปรากฏว่ามีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ มากพอสมควร จาก
สถานบันเทิง ในการนี้มหาวิทยาลัยได้มีประกาศให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ไปพลางก่อน จนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอน  ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีการแจ้งไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อเนื่องจากมี
กฎหมายคุ้มครอง สิทธิ์ของผู้ป่วย ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องระมัดระวังตัวเอง 

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ   
 
 
 



๓ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีจ านวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑- ๖  

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ โดยไม่มีแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๑/

๒๕๖๔ วาระ ๕.๒ การเปิดรับนักศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ได้มีบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๑๓.๑๕/๐๐๕ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือสอบถามไปยัง
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชาที่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการเปลี่ยนชื่อ และสภายังไม่
เห็นชอบ มีการประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งการปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ นั้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ชี้แจงว่าได้แจ้งทุกหลักสูตรตามมติฯ ด าเนินการให้เสร็จสิ้นตาม
ก าหนด และเป้นความประสงค์ของหลักสูตรในบางคณะ ที่ร้องขออธิการบดีให้เปิดรับ จึงต้องด าเนินการเปิดรับ
ทั้งหมดเพ่ือไมใ่ห้เกิดความเหลื่อล ้า   

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๒ การอบรมให้ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทราบ สืบเนื่องจากการประชุมครั้ง

ที่ ๑๑/๒๕๖๔ วาระ ๓.๒ การให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งให้ด าเนินการในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ของทุกปี สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ได้มีบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๑๓.๑๕/๐๐๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือขอให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการอบรมให้ความรู้นโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
สมาชิกฯ ได้เข้าใจและทราบถึงผลประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงการลงทุน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง โดยงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ได้ประสานวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ ก าหนดด าเนินการ
อบรมในระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันพุธ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 



๔ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๓ การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
COVID-๑๙  

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๖๔ วาระ ๕.๓ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา ร้อยละ ๑๐ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้
มีบันทึกข้อความที่  อว ๐๖๑๓.๑๕/๐๐๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีนักศึกษา
ได้รับผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ข้อมูลจากผู้น านักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียด ผลกระทบ ขณะอยู่
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

๔.๑ การจองวัคซีนเข็มกระตุ้นจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๑/

๒๕๖๔ วาระ ๓.๑ วัคซีนเข็มกระตุ้น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ด าเนินการประสานโรงพยาบาล 
และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรียบร้อยแล้ว มีการตอบรับผ่านอีเมลล์ของอธิการบดี เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๕ แต่
เนื่องจากในการ ๒๕๖๕ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการปรับปริมาณวัคซีนจาก ๕๐ มิลลิกรัม เป็น ๑๐๐ มิลกรัม 
เพ่ือรองรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๔ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ซ่ึงปัจจุบันมีวัคซีนทางเลือกหลากหลาย 
และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเกือบครบแล้ว ดังนั้นการจองวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่าย และ
มีขั้นตอนในการด าเนินงาน จึงเห็นสมควรให้คืนเงินแก่บุคลากรทุกคนที่ได้โอนเงินค่าวัคซีนมาแล้ว เข็มละ ๖๑๐ 
บาท  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกรอบ
อัตราก าลังประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัย 

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมทราบ ขณะนี้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏล าปาง ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ
กรอบอัตราก าลังประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัย  ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีตัวแทนจากสภา



๕ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัย จ านวน ๒ ท่าน เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ มีคณบดีจากทุกคณะเป็น
กรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนกรอบ
อัตราก าลังประเภทวิชาการ และให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน ามหาวิทยาลัยในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และรายงานผลการด าเนินการให้สภามหาวิทยาลัยเป็นระยะ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนภาระงานและกรอบอัตราก าลังประเภทสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย 

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมทราบ ขณะนี้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏล าปาง ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนภาระงานและกรอบอัตราก าลัง
ประเภทสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมตีัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ 
ท่าน เป็นประธานกรรมการ มีหัวหน้าส านักงานคณบดีจากทุกคณะเป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนกรอบอัตราก าลังประเภทสนับสนุน และ
ให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน ามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับภาระงานของประเภทสนับสนุน หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย และรายงานผลการด าเนินการให้สภามหาวิทยาลัยเป็นระยะ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๓ การลงทุนเงินกงอทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมทราบ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้

เงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฝากประจ าธนาคาร
อิสลาม ระยะเวลา ๑๓ เดือน เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าสถาบันการเงินอ่ืน ซ่ึงหากครบตาม
ระยะเวลาแล้วจะมีการพิจารณาการด าเนินการอีกครั้ง เพ่ือหาผลตอบแทนที่สถาบันการเงินให้มากที่สุด 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๕.๑ การรับจองวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือเข็มที่ ๔ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
  นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับจองวัคซีนเข็มกระตุ้น 

หรือเข็มที่ ๔ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องจากขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้องค์กรจองวัคซีน



๖ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

กระตุ้นเข็มที่ ๔ ขนาด ๑๐๐ mcg ให้กับบุคลากรหรือครอบครัว สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะมีแนวทาง 
การด าเนินการให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างไร ซ่ึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้ลงทะเบียนจองถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แต่ยังไม่มีค าตอบว่าจะได้เมื่อไร ตอนไหน   
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือส ารวจความต้องการ หากจ านวนมากพอก็ด าเนินการจอง 

ตามข้ันตอนต่อไป  
 
วาระท่ี ๖ อ่ืนๆ  
 

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๕ 

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ ประชุมแจ้งที่ ประชุมเนื่ องจากมหาวิทยาลัยมีงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนั้นจึงได้ก าหนดประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพุธ ที ่๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 
อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และจะมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการทราบต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
                (นางสาวรัชสภุา   การักษ์)             
 กรรมการและเลขานุการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ                
          ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม                         
 
  
 
                 (นายบัณฑิต  โบสถ์ทอง )    
          ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม      


